



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๗-๑๘ มูลค่าข่าว ๒๒๕,๙๘๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ด้วยพลังหมัดและศักยภาพของนักชกไทยไม่เป็นรองใครบนโลกใบนี้ รวมไปถึงผู้บริหารสมาคม ให้ความสนใจและเอาใจใส่นักกีฬาอย่างทั่ว ใจในหิน จึงทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

ว่ากันว่า ช่วง 10-15 ปี ที่ผ่านมา เป็นยุครุ่งโรจน์ของกีฬานักชกอย่างแท้จริง แต่ทุกอย่างย่อม สูงสุดคืนสู่สามัญ เพราะทุกวันนี้ นักชกไทยคว้าเหรียญทองกลับมานได้น้อยลง

สาเหตุหลักสำคัญต้องมี 5 องค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์ด "ไอوبا" 2.ผู้ตัดสินของเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือได้โอกาสตัดสินที่ "ไอوبا" รับรอง 3.โค้ชผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถดี 4.นักกีฬาต้องเก่งกาจมีความสามารถ และ 5.สื่อมวลชนต้องให้ความสนใจเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้

นั่นคือ บัจฉริยะเบื้องต้นแรกๆ ต้องมีให้พร้อม ถึงจะเดินทางไปสู่ดวงดาวความสำเร็จได้

โดยเฉพาะข้อที่ 2 ส่วนตัวเองเห็นว่าสมาคมมีทรัพยากรบุคคลที่อยู่มากแล้ว นั่นก็คือ "อ.เด็ก" รศ.ดร.โพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตผู้ตัดสินระดับโอลิมปิกซึ่งมีองค์ความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ตัดสินระดับโลก เห็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชกโชน

แต่ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น!! คนดีไม่ได้ทำงาน คนทำงานไม่ได้ดี จึงทำให้อาจารย์จากร้ว คณะพลศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒ คนนี้ เมื่อหน้ายปลีกวิวกไปใช้ชีวิตเพียงลำพัง

ทั้งที่จริงหากผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถหนุ่มใหญ่คนนี้ เชื่อว่าจะช่วยเหลือสมาคมและประเทศชาติได้

มกาศ เพราะกีฬาที่ใช้สายดาในการตัดสินให้คะแนนนั้น การสร้างคอนเนกชัน และ บารมีมันสำคัญเกินไหน (น่าจะรู้ดีอยู่)

ต่อให้นักมวยเราเก่งกาจแค่ไหนแต่ถ้าผู้ตัดสินไม่กตคะเนนให้ทีไปทำอะไรเขาไม่ได้ แต่ถ้าเรามีผู้ตัดสินอยู่วงใน และคอยเป็นหูเป็นตาให้ข้อมติว่ามีหรือ... ที่ผ่านมากกว่า รศ.ดร.โพบูลย์ จะมาจนถึงจุดนี้ได้ผ่านปัญหาอุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วน เริ่มตัดสินมวยตั้งแต่เรียนพลศึกษาที่ มศว ปี 2 จนถึงปี 4 สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดของสมาคมได้

โดยมี อ.ทึกร นานูญจิตต์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แนะนำ และ อ.จรัสเดช อุลิต ผักผิงให้ไว้รู้จัก อ.นบนิม อ้าวสุคนธ์ อดีตเพื่อนบ้านสมาคม รวมไปถึง ดร.ศักดิ์ชาย ทฬสุวรรณ อดีตครองประธานสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอوبا) เห็นความสามารถในตัวจึงแนะนำส่งเสริมเรื่อยมา จนสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของไอوبا ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด ไปทำหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาโอลิมปิกสมัยยุค "บีกเวียจ" พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร และ พล.อ.สำเภา สุศรี อดีตนาอศสมาคม ซึ่งมี วรวิโรจน์พานิชย์ คอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

อิงปี 1999 ได้รับคัดเลือกจากไอوبا ให้ไปทำหน้าที่ตัดสินมวยสากลชิงแชมป์โลก ณ เมืองลุดัน สหรัฐอเมริกา ก่อนจะได้รับการพิจารณาไปตัดสินโอลิมปิกครั้งที่ 27 ปี 2000 ที่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะการตัดสินรอบชิง รุ่น 60 กก.จากผู้ตัดสินทั้งหมด 35 คน หนึ่งในนั้นคือ รศ.ดร.โพบูลย์ ได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแถมยังได้ตำแหน่งผู้ตัดสินยอดเยี่ยมกลับมาอีกด้วย

นี่แหละคือ เพชรเม็ดงามอันล้ำค่าของชาวพลศึกษา มศว ที่รุ่นลูกหลานควรเอาแบบอย่าง!!

